



ประกาศอำเภอบางกรวย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตกรรม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รพ.สต.บางสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตกรรม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รพ.สต.บางสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการพยาบาล จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนงเยาว์ กองดิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย

ใบเสนอราคา

ข้าพเจ้า นางสาว นงเยาว์ กอนดีน อยู่บ้านเลขที่ ๙๘๔๙ หมู่ที่ ๖
 ตำบล บ้านกก อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐๒๑๘๔๖๖๕ มีความประสงค์ที่จะเสนอราคาดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
1	รายละเอียดของงานผู้ช่วยเมล็ดพันธุ์ (กำหนดกิจกรรม) ประกอบด้วย	12 เดือน	104,280
1.1	ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่าง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดเทศกาล		
1.2	ลักษณะของงานที่จ้าง		
1	งานประจำวัน		
1	ดำเนินการเตรียมตามพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาด บริเวณรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการรวมทั้งสิ่ง แวดล้อมใกล้เคียง ตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทางกร ที่ผิดปกติต่างๆ เพื่อให้มีสิ่งจำเป็นเพียงพอตามมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำหนด		
2	ดำเนินการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในท ที่ผิดปกติต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก ตลอดจนระยะเวลา ที่ให้บริการกับผู้ป่วยมีมาตรฐานทางข้อบังคับต่างๆ เช่น การดูดฟัน ถอนฟันรักษาฟัน ครอบฟัน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด		
3	ดำเนินการร่วมทีมทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพรักษาฟันและติดตามการรักษา ทางช่องปากในชุมชนในโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนการ รักษาของแพทย์		
4	ดำเนินการร่วมทีมทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพรักษาฟันและติดตามการรักษา ทางช่องปากในชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์		
5	ดำเนินการร่วมทีมทันตแพทย์หรือพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาฟันและติดตามการรักษาของผู้ป่วยในโรงเรียนให้เป็น ไปตามแผนการรักษาของแพทย์		
6	ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแล็บผู้รับบริการเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนให้บริการทำแล็บ และเก็บอุปกรณ์ต่างๆหลังการให้บริการ		
7	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเครื่อง ใช้และอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมแล็บแล็บ สีทันตกรรม เพื่อให้มีสิ่งจำเป็นเพียงพอตามมาตรฐานที่หน่วยงาน กำหนด และสิ่งเครื่องมือ ๑๙ เวลา 15.3๐ น.		

ใบเสนอราคา

ข้าพเจ้า นางสาว หงเยาว์ กองดิน อยู่บ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 6
 ตำบล บ้านกอก อำเภอ/เขต จตุรพัก จังหวัด ชัยภูมิ
 หมายเลขโทรศัพท์ 0802184665 มีความประสงค์ที่จะเสนอราคาดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
8	ดำเนินการทำความสะอาดล้างเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่แวดล้อมของวัดติด กรอบ มุ้งปากมดลูก และห้อง เครื่องใช้ของอุปกรณ์ที่แวดล้อมของ วัด กรอบ มุ้งปากมดลูก ในเวลา 15.30 ของทุกวันทุกวัน		
9	ดำเนินการตรวจซ่อม วันหมดอายุของ เครื่องใช้ที่หนึ่งแล้ว และทำกลับม หนึ่งอีกตัว		
10	จัดเตรียม และบรรจุยืมมือวัสดุการแพทย์-เวชภัณฑ์ที่มีใช้ ด้วย ของบรรจุขาดจากเชื้อ (ซองใช้แล้ว) ในพร้อมใช้ และพอเพียง		
11	ดำเนินการปลูกพืช งาม ทั้งระยะติดเชื้อ สิ่งปลูก ทั่ว วัน		
12	ดำเนินการซ่อมแซมของสาธารณะภายในวัดเกิดประสิทธิวิภาในการใช้มีการ แก่ผู้มาใช้บริการช่วยในการใช้เด็ก วัดความดันโลหิต วัด อุณหภูมิร่างกาย และสัมพันธ์งาน ตำ 4 มรณาร		
13	ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		
14	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย		
15	สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการตั้ง รับ รับของฝาก หรือ ผู้มาใช้บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งในการรับของฝาก รวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป เพื่อจะได้ รับการดูแลที่ถูกต้องและสมตามมาตรฐาน จัดสถานที่เตรียมโต๊ะ เก้าอี้ เตรียมและจัดพื้นที่ภายในวัดและบริเวณ ทั่วรอบ วัดสุภานที่เตรียมเก้าอี้ ทำตามสะอาดห้องประชุม เตรียมพร้อมผู้มาของใช้บริการ		
16	ประสานการทำงานประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอก ให้มีงานเรียบร้อยงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมของและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนดปีบรรจกรงานแน่ชัด รับ-ส่งหนังสือราชการไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนงานซ่อมบำรุงอาคารไฟฟ้า ดำเนินการ		

ราคารวมทั้งสิ้น 104,280 บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดส่งของ ทุกวัน

สิ้นเดือน จำนวน 12 เดือน

ลงชื่อ นางสาว หงเยาว์ กองดิน ผู้เสนอราคา

(นางสาว หงเยาว์ กองดิน)